

บทที่ 1

บทนำ



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้เน้นนโยบายการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีการนำรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งผลจากความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ ได้ส่งผลกระทบต่อด้านดีและด้านเสีย ให้แก่ประเทศควบคู่กันไป ผลดีที่เกิดขึ้น สามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้หลายแนวทางมีการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้วหลายๆ ประเทศ แต่ในทางกลับกัน ผลเสียที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีการแก่งแย่ง, เห็นแก่ตัว เหวอเอาเปรียบผู้อื่น เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง และสิ่งที่ตามมาคือปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้น ในอดีตสังคมไทยให้ความสนใจเฉพาะการก่ออาชญากรรมพื้นฐานอันได้แก่ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรืออาชญากรรมที่มีผลต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การทำร้ายร่างกาย การฆ่า ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีภาพพจน์น่าหวาดกลัว และสื่อมวลชนก็มักจะเสนอภาพที่น่าหวาดกลัวเหล่านั้น จึงทำให้สังคมทั่วไปรู้สึกว่าเป็นอาชญากรรมที่สะพึงกลัว แต่เมื่อประเทศได้มีการพัฒนาและมีความเจริญมากขึ้น ได้มีอาชญากรรมอีกประเภทหนึ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาชญากรรมประเภทนี้เป็นอาชญากรรมที่ไม่มีภาพที่น่ากลัว ให้มองเห็นแต่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อบุคคลที่เป็นเหยื่อ และระบบการเงิน หรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอาชญากรรมที่มีความน่ากลัว เพราะเมื่อประชาชนแทบจะทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมประเภทนี้ จะเข้าไปในลักษณะที่มีความน่ากลัว เพราะเมื่อประชาชนแทบจะทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมประเภทนี้ จะเข้าไปในลักษณะที่ไม่รู้ตัว และไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงพ้นจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงและมีความสูญเสียอย่างมากมาเกิดขึ้นแล้ว

ซึ่งบุคคลที่กระทำได้อาศัยโอกาสที่ตนเองเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับอยู่ในวงการเศรษฐกิจและอาศัยการที่มีความรู้ความชำนาญในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง โดยวิธีการทางทุจริตฉ้อโกงหลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ โดยอาศัยระบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายที่ล้าสมัย และ ไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ฉะนั้นอาชญากรรมประเภทนี้ จึงมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นบุคคลและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมาต่อสังคม อาชญากรรมประเภทนี้มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนและยากที่จะใช้กฎหมายดำเนินการได้ นอกจากนี้แล้วการบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถใช้บังคับลงโทษผู้กระทำความผิดได้ดีเท่าที่ควร อาชญากรรมประเภทนี้เรียกว่า “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”

ปัจจุบันสถิติการกระทำผิดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนี้

ปี พ.ศ.	จำนวน/คดี
2536	815
2537	927
2538	2731
2539	3054
2540	2783

ที่มา : กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอาชญากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด พฤติการณ์ของการกระทำความผิดมักจะไม่ค่อยเห็นได้อย่างชัดเจน ผู้กระทำความผิดมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ตนดำเนินการเป็นอย่างดี ลักษณะของการกระทำความผิดมีความยุ่งยากซับซ้อน และอาจเกี่ยวเนื่องครอบคลุมหลายพื้นที่ การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจต้องใช้ระยะเวลาเป็นอันมาก และต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยเฉพาะมาดำเนินการในปัจจุบันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว ยังมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติอีกด้วย

กรมตำรวจ เป็นหน่วยงานระดับมหภาคที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังที่ปรากฏในแผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1 (2530-2534) สาขาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแผนปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งได้บรรจุโครงการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ในแผนสาขาพัฒนาการบริหาร แผนงานปรับปรุงการบริหารองค์การและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ก็ได้บรรจุโครงสร้างกองทะเบียนคนต่างด้าวและภานีอากร (ตภ.) เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สำนักงานอำนวยการกรมตำรวจ, แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1 2530-2534:86 และ 141)

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดังที่แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2 (2535-2539) แผนสาขาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไปด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไว้ ดังนี้

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีขอบเขตรอบคลุมถึงกลุ่มคดีอาญาที่ส่งผลกระทบต่อโดยตรง และเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศซึ่งประกอบด้วย ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร การเงินและการธนาคาร การค้าและการพาณิชย์ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค และการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการกระทำความผิดตามประมวลรัษฎากรนั้นมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตร คิดเป็นมูลค่าจำนวนมหาศาลในแต่ละปี กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารก็เช่นเดียวกัน เป็นอาชญากรรมที่มีรูปแบบสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับความเสียหายซึ่งมีมูลค่าสูงมากและสามารถทำลายความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนในประเทศไทยด้วย ในด้านการค้าและการพาณิชย์การกระทำผิดส่วนใหญ่มีเครือข่ายโยงใยกว้างขวางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งตามสภาพความเจริญเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของกาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เกี่ยวกับกลุ่มความผิดด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็ยังอยู่ในวงจำกัด ตำรวจมิได้มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรง การสืบสวนสอบสวนความผิดกลุ่มนี้จะเริ่มต้นภายหลังที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง ได้ร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี (กองวิจัยและวางแผนแม่บท ฉบับที่ 2 2535-2539:25-26)

ดังนั้นกรมตำรวจซึ่งได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้สร้างกลไกในการควบคุมดูแลปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยกลไกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะในการควบคุมดูแลคดีทางเศรษฐกิจคือ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ หรือ บก.สศก. โดยกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่สำคัญอย่างมาก ในการสืบสวนสอบสวนคดีทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการบรรลุอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม ก็คือ “พนักงานสอบสวน” ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน และถูกต้อง จากนั้นจึงจะเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อทำการพิจารณาลั่นกรอง ก่อนที่จะทำการร่างฟ้องเสนอไปยังศาล ซึ่งมีผู้พิพากษาทำหน้าที่พิพากษาคัดสินว่าจะลงโทษหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับการกระทำผิด จะเห็นได้ว่าพนักงานสอบสวนจะเป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม ที่จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้ขั้นตอนถูกต้องเพียงใด หากพนักงานสอบสวนดำเนินการในการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผลประโยชน์ย่อมเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติ โดยส่วนรวม ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผลเสียย่อมเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องสังคมและประเทศชาติ โดยส่วนรวม ได้เช่นกัน

ในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาระหน้าที่อันสำคัญดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประกอบกับกรมตำรวจ ซึ่งคาดหวังให้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนในคดีเศรษฐกิจ ด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสอบสวน (job specification) ในคดีเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการให้ความรู้ และการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรการในการเลือกสรร และอบรมบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนต่อไป

ประวัติการดำเนินการจัดตั้งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

1. ความเป็นมา

20 พฤษภาคม 2496 จัดตั้งเป็น “กองการต่างด้าว”(กต.) ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ทำหน้าที่ด้านทะเบียนคนต่างด้าว

13 กรกฎาคม 2498 ปรับปรุงเป็น “กองพิเศษ”(พ.ศ.) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจ ทำหน้าที่ด้านทะเบียนคนต่างด้าวและด้านการสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากร

21 กันยายน 2503 ปรับปรุงเป็น “กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร” (ตภ.) ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ทำหน้าที่ด้านทะเบียนคนต่างด้าว และด้านการสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากร

2 เมษายน 2530 ได้มีการจัดตั้ง “หน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน กรมตำรวจ”(ฉก.สกก.ตร.) โดยมีศูนย์อำนวยการอยู่ที่กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร

22 กันยายน 2532 ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 8/2532 ได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ และกำหนดตำแหน่งใหม่ในกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร

30 ธันวาคม 2534 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมครั้งที่ 42/2534 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง “กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร”เป็น “กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ” (บก.สศก.)

18 มีนาคม 2535 ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 6/2535 ได้มีมติกำหนดตำแหน่งใหม่ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

20 มีนาคม 2535 จัดตั้งเป็น “กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ”
ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจ ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2535

11 มกราคม 2539 กรมตำรวจอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ เพิ่มงานขึ้นใหม่

20 มีนาคม 2539 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2535 และใช้บังคับใหม่ โดย พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ.2539

27 สิงหาคม 2540 อ.ก.ตร. ตำแหน่งในการประชุม ครั้งที่ 7/2540 ได้มีมติอนุมัติการ
กำหนดตำแหน่งให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

2. อำนาจหน้าที่

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539
กำหนดให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

2.1 ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามบทกฎหมาย
อื่น อันเป็นความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั่วราชอาณาจักร

2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการประกอบ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

2.3 ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

2.4 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. การแบ่งส่วนราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2539
กำหนดให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจแบ่งเป็น 4 กองกำกับการ คือ

3.1 กองกำกับการอำนวยการ

3.2 กองกำกับการ 1

3.3 กองกำกับการ 2

3.4 กองกำกับการ 3

ตามระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยกำหนดหน้าที่การงานในราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ 9) พ.ศ..2535 กำหนดหน้าที่การงานและแบ่งส่วนราชการภายในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้

กองกำกับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป แบ่งเป็น 5 งาน คือ

- งาน 1 รุรการและกำลังพล
- งาน 2 การข่าว นโยบายและแผน
- งาน 3 ส่งกำลังบำรุง
- งาน 4 งบประมาณและการเงิน
- งาน 5 รักษาการณ์

กองกำกับการ 1 มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญาแบ่งเป็น 5 งานคือ

- งาน 1 คดีศาลากลาง ในกรุงเทพฯ
- งาน 2 คดีศาลากลาง นอกกรุงเทพฯ
- งาน 3 คดีสรรพากร
- งาน 4 คดีสรรพสามิต
- งาน 5 สืบสวนปราบปรามคดีตามอำนาจหน้าที่ของ งาน 1-4

กองกำกับการ 2 มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีการเงินและการธนาคาร แบ่งเป็น 5 งานคือ

- งาน 1 คดีการเงินและการธนาคาร
- งาน 2 คดีฉ้อโกงประชาชน
- งาน 3 คดีบัตรเครดิต
- งาน 4 คดีการบัญชี
- งาน 5 สืบสวนปราบปรามคดีตามอำนาจหน้าที่ของ งาน 1-4

กองกำกับการ 3 มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค และคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 5 งาน คือ

งาน 1 คดีลิขสิทธิ์

งาน 2 คดีเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร

งาน 3 คดีอาหารและยา และสิ่งแวดล้อม

งาน 4 คดีคุ้มครองผู้บริโภค

งาน 5 สืบสวนปราบปรามคดีตามอำนาจหน้าที่ของ งาน1-4

กลุ่มงานวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

และตามมติ อ.ก.ตร. ตำแหน่งในการประชุม ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งให้กับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ โดยให้มีชุดสอบสวนประจำ บก.สศก. ขึ้น 4 ชุด ดังนี้

ชุดสอบสวนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับภาษีอากร ฝ่ายศุลกากร ฝ่ายสรรพากรฝ่ายสรรพสามิต ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

ชุดสอบสวนที่ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ชุดสอบสวนที่ 3 มีหน้าที่และความรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า มาตรฐานการค้า มาตรฐานสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ชุดสอบสวนที่ 4 มีหน้าที่และความรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค วัตถุมีพิษ และสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมของพนักงานสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาของคุณสมบัติของพนักงานสอบสวนคดีเศรษฐกิจที่มีผลต่อการสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตของประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ จำนวน 150 คน
2. ขอบเขตเนื้อหา
เป็นการศึกษาถึงคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีเศรษฐกิจ
3. ขอบเขตเวลา
เวลาในการศึกษา ตุลาคม 2540-ตุลาคม 2541 รวม 1 ปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนคดีเศรษฐกิจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
2. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจและกรมตำรวจ ในการพิจารณาประกอบการกำหนดแนวทางเลือกสรร ผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนในคดีเศรษฐกิจ
3. ข้อมูลที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจและกรมตำรวจ ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงในการปฏิบัติหน้าที่